
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
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เดือนของ... “พ่อ” ...!!!
	 เดือนตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมา	เป็นเดือนแห่งความสูญเสียของปวงชนชาวไทย	ที่	“ในหลวง รัชกาลท่ี ๙”	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภมิูพลอดลุยเดช	ทรงเสดจ็สวรรคต	นบัแต่นัน้จนวนัน้ีจะครบรอบ	๑	ปีแล้ว	เรามาฟังเสยีงของนกัศกึษา	และบคุลากรชาวจนัทรเกษมกันว่า	กว่า	๑	ปี 
ที่ผ่านมา	พวกเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและระลึกถึงพระองค์ท่านกันอย่างไรบ้าง	มาฟังกันเลย

นายพฤทธิ์ เด่นโกวิท (พี่อ้น)
พนักงานบริหารกองทุน กองพัฒนานักศึกษา ส�านักงานอธิการบดี
 “เป็นไปไม่ได้” คือความรู้สึกแรก	เมื่อทราบข่าวการสวรรคต		ตอนเช้าตักบาตรยัง 
ตัง้จิตอธิฐานขอให้พระองค์ทรงหายประชวร		ความเศร้าใจ	สบัสน	หลายความรูสึ้กเกดิขึน้เวลา
นัน้		เมือ่ทรงพระชนมชีพทรงสร้างความอิม่เอมใจ	ตืน้ตนัใจ	น�า้ตาไหลเมือ่ชมพระบารมีผ่าน 
จอทวี	ีวนันีน้กึถงึเหตกุารณ์เหล่าน้ันก็เสียดาย	อาลยัพระมหากรุณาธคิณุ	ในหลวงรัชกาลที	่๙	
พระเจ้าของแผ่นดินนี้	

เ ราต ่ า งก็ รู ้ ว ่ าการอ ่ านหนั งสื อนั้ น 
มีประโยชน์	แต่น้อยคนนักที่จะตั้งใจอ่าน	และ
ได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มท่ี	และ
น�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้

สัปดาห์น้ี	เราจะแชร์ประสบการณ์อ่าน
หนังสือเล่มโปรดของสาวคนน้ีกันค่ะ	เธอมีช่ือ
ว่า	“น�้าหวาน” หรือ นางสาวฐิติยา ศรีทอง 
ต�าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์

“หนังสือที่ชอบ คือ Six Years เขียนโดย 
ฮาร์ลาน โคเบน หนงัสือ Six Years เป็นนยิาย

แปลแนวสืบสวน สอบสวน เรื่องเก่ียวกับ
ผู้ชาย (เจค) ที่ถูกแฟน (นาตาลี) บอกเลิกเพื่อ
ไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ (ทอดด์) 

หลังจากนั้น ๖ ปี เขาได้ข่าวการตายของ
ทอดด์ เขาจึงตั้งใจไปเยี่ยมนาตาลีเพื่อแสดง
ความเสียใจ แต่กลับพบว่าภรรยาของทอดด์
ไม่ใช่นาตาล ีท�าให้เขาสงสยัว่านาตาลอียูท่ีไ่หน
และออกตามหา ยิง่เขาพยายามตามหาก็ท�าให้
รู้ว่าการหายไปของนาตาลีนั้นเก่ียวข้องกับคดี
ฆาตกรรมและตัวเขาเองก็ตกอยู่ในอันตราย” 
น�้าหวาน	เล่าถึงเนื้อหาหนังสือเล่มโปรดได้
อย่างน่าตืน่เต้นและตดิตาม	พร้อมเล่าต่อไปว่า

“ต้องบอกเลยค่ะว่า เนื้อเรื่องของหนังสือ
เล่มนีม้คีวามสนกุสนาน และล�าดบัเรือ่งทีท่�าให้
ต้องคิดตามและลุ้นตลอดว่าใครเป็นคนร้าย 
ท�าให้ผู ้อ่านนั้นวางหนังสือลงได้ยากมากค่ะ 
นอกจากเร่ืองของความสนุก ชวนน่าติดตาม
แล้ว ยังท�าให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด
ของชาวตะวันตก ในเรื่องการใช้ชีวิตและการ
แก้ปัญหา ว่าจะมวีธิแีละด�าเนนิการอย่างไร ซึง่
เป็นแนวทางใหม่ ๆ  ทีส่ามารถน�าไปใช้ได้ด้วย”

“สิง่ทีห่วานได้รบัจากการอ่านหนงัสอืเล่มนี้ 
หวานคิดว่าเป็นเรื่องของความช่างสังเกต 
การคิดให้รอบคอบการลงมือท�าอะไร เพราะ
หนงัสอืเล่มนี ้เป็นนยิายแนวสบืสวน สอบสวน 
ซึ่่งแน่นอนว่ามีเนื้อหาที่หนัก และต้องคอย
ค้นหา ติดตามเนื้อเรื่องอยู ่ตลอด ท�าให้เรา
สร้างความเป็นนักอ่านให้ตัวเองได้ไปพร้อม ๆ 
กนัค่ะ อีกทัง้เราสามารถน�าวธิคีดิ วธิแีก้ปัญหา  

มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย” น�้าหวาน	
เล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้รับจากหนังสือเล่มนี้	ซึ่ง
สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

“นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบอ่าน
หนังสือเก่ียวกับการท่องเที่ยว แฟชั่นและ
หนังสือการ์ตูน ถือเป็นการได้เปิดโลกทัศน์ 
ผ่อนคลายจากการท�างาน หรือใช้เวลาให้สนุก
ไปกับการอ่าน

เพราะไม่ว่าหนังสืออะไรก็ตาม ล้วนแต่มี
ข้อดใีห้เราน�าไปใช้มากกว่าข้อเสยีแน่นอนค่ะ ก็
อยากชวนให้มาอ่านหนังสือกันเยอะ ๆ  เพราะ
การอ่านเป็นการผ่อนคลาย ท�าให้เห็นมุมมอง 
ความคิดของคนอื่น และได้รู้วัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของที่ต่าง ๆ ถือเป็นการท่องโลกกว้าง
แบบประหยัดอีกด้วย”

นอกจากเรื่องของความ
สนุกสนาน ชวนน่าติดตามแล้ว 
ยังท�าให้เราได้เรียนรู ้และเข ้าใจ
แนวคดิของชาวตะวนัตก ในเรือ่ง
การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา ว่า
จะมีวิธีและด�าเนินการอย่างไร ซึ่ง
เป็นแนวทางใหม่ ๆ ท่ีสามารถน�า
ไปใช้ได้ด้วย

นางสาวจิติภาภรณ์ ส�าราญดี (ใบเฟิร์น)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร ์
	 มีความรู้สึกเสียใจว่าประเทศไทยของเราก�าลังขาดร่มโพธิ์ร่มไทรที่ย่ิงใหญ่	ขาดผู้ท่ีเป็นทั้งพระราชาและพ่อ
ของแผ่นดนิ	ระลกึถงึพระองค์ท่านโดยการท�าความดตีามรอยท่ีพ่อสอน	แม้จะไม่มโีอกาสท่ีจะไปเคารพพระบรมศพ
ท่าน	แต่ก็จะขอท�าความดีทุกอย่างเพ่ือระลึกถึงพระองค์ท่าน	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ในหลวงรชักาลท่ี	๙	
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		 ๑.	ผลิตครูให้ตรงกับจ�านวนความต้องการและสาขาที่ขาดแคลน
		 ๒.	เน้นผลิตครูระบบปิด	(รับเด็ก	ม.6	จากท้องถิ่นที่ขาดแคลนมาเรียนครู	เมื่อจบแล้วให้บรรจุในท้องที่ของตน)
		 ๓.	ปรับปรุงหลักสูตรครูให้เข้มข้น
		 ๔.	หลักสูตรผลิตครูต้องผ่านคุรุสภาเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู(ไม่ใช่ได้แต่ใบปฏิบัติการสอน)
		 ในรอบปีที่ผ่านมา	คณะศึกษาศาสตร์ได้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวไปบ้างแล้วดังต่อไปนี้
		 ๑.ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	และสาขาวิชาพลศึกษา	ในปี	๒๕๕๙	ได้รับการรับรองจาก	สกอ.เรียบร้อย
แล้ว	และก�าลังอยู่ในระหว่างการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา	
		 ๒.	ส�าหรับในปีการศึกษา	๒๕๖๐	คณะศึกษาศาสตร์ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์	อีก	๑	สาขา	อยู่ระหว่างการขอการรับรองทั้ง	๒	หน่วยงาน
		 ๓.	ด�านินการปรับเกณฑ์การรับนักศึกษาครูตามระบบ	TCAS	
		 ๔.	ด�าเนินการหาแนวทางเพื่อผลิตครูให้มีลักษณะ	ของ	CRU	–ED	Model	
		 ๕.	ด�าเนินการประสานเรื่องการปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ	และคณะวิทยาศาตร์	ให้มีมาตรฐาน
ของคุรุสภาเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู		
		 ๖.	ด�าเนินการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษส�าหรับคณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	จ�านวน	๖๐	ชั่วโมง	จาก
วิทยากรเจ้าของภาษา	จากสถาบัน	ECC
		 ๗.	ด�าเนินการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่	๓	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	จ�านวน	๓๐	ชั่วโมง	จาก
วิทยากรเจ้าของภาษา	จากสถาบัน	ECC
		 ๘.	ด�าเนนิการวจิยั	จากงบรายได้ของสถาบนัวจิยัฯ	ปี	๒๕๖๐	เรือ่ง	การพฒันากระบวนการสอนแบบจลุภาค	ส�าหรบัอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์
นิเทศ	นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	
						นอกจากนี้	คณะศึกษาศาสตร์ยังคงมีภารกิจที่ต้องพัฒนาเรื่อง	ระบบการผลิตครูให้เข้มข้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 ผศ. ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

		 สัปดาห์นี้	คงเป็นช่วงเวลาที่	พสกนิกรชาวไทยทุกคนจะต้องหวนระลึกถึง	วันที่	๑๓	ตุลาคม	
๒๕๕๙	ซึ่งเป็นวันที่	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เสด็จสวรรคต	บัดนี้
เป็นเวลาที่จะครบ	๑	ปี	ท่ีพระองค์ได้จากชาวไทยไป		ในฐานะคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	จึงขอ 
เชิญชวนทุกท่านได้ระลึกถึงพระองค์ท่านในฐานะ	 “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”
		 กระทรวงศกึษาธกิารได้ถวายพระราชสมัญญา	“พระผูท้รงเป็นครขูองแผ่นดนิ”	แด่	พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	ครบ	
๗	รอบ	วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	ด้วยทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา 
เหลอืคณานบั	ทรงส่งเสรมิการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ	รวมทัง้กองทนุทีก่่อประโยชน์แก่
นกัเรยีน	นกัศกึษาและประชาชน	โดยเฉพาะหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่เป็นทฤษฎทีีส่�าคญั
ยิ่งแก่สังคมไทยและวงการศึกษา	และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา	
เมื่อวันที่	๒๑	ธันวาคมพุทธศักราช	๒๕๕๓	(http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.
aspx?NewsID=9590000114692)	ศาสตราจารย์พิเศษ	ธงทอง	จันทรางศุ	เลขาธิการสภา 
การศึกษา	ในยคุนัน้		อธบิายว่า	“การถวายพระราชสมญัญา	พระผูท้รงเป็นครแูห่งแผ่นดนิ	ท�าให้ค�า
ว่า	“คร”ู กลบัมามคีวามหมายอีกครัง้ตลอดจนท�าให้คนทีจ่ะก้าวเข้ามาเป็นครมูคีวามมัน่ใจในอาชพีมากขึน้	
		 เพ่ือการสืบสานต่อปณิธานด้านการศึกษา	ท่านองคมนตรี	พล.อ.ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 
ได้เสนอแนวทางการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่สนองพระราโชบายด้านการศกึษา
ในสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๑๐	ไว้	ในส่วนของ	การด�าเนนิการเพือ่ท�างานให้เข้าเป้าในการ 
ยกระดับการศึกษา	ด้านการผลิตครู	โดยให้	“ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู และสร้าง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการผลิตครู”	และมีประเด็นในการด�าเนินการดังนี้



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ ประจำ�วันที่ ๙ - ๑๕ ตุล�คม ๒๕๖๐

www.chandra.ac.th

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ  
กองบรรณ�ธิก�ร : ก�นต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

ผลงานที่ได้คิดค้นกันขึ้นมา
จะเป็นผลงานที่ผู้ใช้จะท�างานได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น และยัง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นประชาชน
ทกุระดบัช้ันกส็ามารถเข้าถงึการ
ใช้งาน และผู้ใช้จะได้รับประโยชน์
จากผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม
อย ่ างมี ปร ะสิ ทธิ ภ าพ แล ะ
ประสิทธิผลมากท่ีสดุได้อกีด้วย

ธนพล

การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็น
กลไกส�าคัญในการสร้างการเปล่ียนแปลงให้
สังคมและเศรษฐกิจได้โดยการสร้างความรู้
ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือช้ินงาน 
ใหม่ ๆ  หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็น การสร้างฐาน 
สติปัญญาในการพฒันาให้กับประเทศได้ และ
หากน�าไปสร้างมลูค่าในเชงิพาณชิย์ได้กจ็ะก่อ
ให้เกดินวตักรรมทีส่ามารถสร้างผลประโยชน์
ให้เกิดขึ้น ซึ่งการพัฒนาให้ผลงานท่ีเกิดจาก
การวิจัย และงานที่เกิดจากการประดิษฐ์
คิดค้นได้ถูกน�าไปพัฒนาปรับปรุง น�าไปสู่
นวัตกรรมก็จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับ ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ 
และ ผศ.ดร.พธิาน ไพโรจน์ หลกัสตูรสาขาวชิา
เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา คณะวทิยาศาสตร์ 
ทั้ง ๒ ท่าน ได้ออกไปสร้างชื่อเสียงด้านการ
วจิยัและคดิค้นนวตักรรมสิง่ประดษิฐ์สูส่ายตา
ประชาชนและยังได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม
จากงานแสดงนวตักรรมTaipei International 

๒ คณาจารย์ คว้ารางวัลด้านนวัตกรรม
สร้างสรรค์ผลงาน สูส่ายตาชาวโลก

Invention Show & Technomart 2017 ณ 
กรงุไทเป ประเทศไต้หวนั 

Taipei	International	Invention	Show	
&	Technomart	2017	เป็นงานจัดแสดง
นวัตกรรมระดับนานาชาติ	โดยมีผู ้เข้าร่วม
งานกว่า	๕๐	ประเทศ	เป็นงานที่นอกจากจะ
ประกวดนวัตกรรมแล้วยังเป็นงานที่นวัตกร
กับผู้ประกอบการหรือนายทุนได้พบปะ	แลก
เปลี่ยนความรู้น�าไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	และ
ยงัเป็นการน�าผลงานนวตักรรมออกไปเผยแพร่
ในเวทีระดับนานาชาติเพื่อสร้างเครดิตให้แก่
มหาวทิยาลัยฯ	ให้เป็นทีย่อมรบัในเวทรีะดบัโลก	 
ผศ.ดร.จรลั และผศ.ดร.พิธาน เล่าถึงทีม่าทีไ่ป
ของการเข้าร่วมการแสดงนวตักรรม พร้อมเล่า
ถึงการตัดสินใจเข้าร่วมการแสดงนวัตกรรม
ครัง้นีว่้า

“สิ่งที่ท�าให้ตัดสินใจส่งผลงานนวัตกรรม
เข้าคัดเลือกระดับชาติผ่านส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับ 
คดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทยไปจดัแสดงนัน้ 
คือ ต้องการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศ
อื่น ๆ  ซึ่งก้าวหน้ากว่าเราไปมาก และต้องการ
พบกับผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ในการประเมิน
มาตรฐานงานของเรา จึงส่งเข้าร่วมประกวด” 

ผศ.ดร.จรัล	และผศ.ดร.พิธาน	เล่า
“สิง่ทีน่�าไปจดัแสดง คอื เครือ่งมอืตรวจวัด

สภาพต้านทานไฟฟ้าในงานส�ารวจธรณีวิทยา
ใต้ผวิดนิ (Resistivity equipment for subsoil 
investigation) และคอนกรีตมวลเบาแบบมี
รูกลวงมีความสามารถกันความร้อนได้ดีขึ้น
และลดอณุหภมูภิายในบ้านได้ลงอกี ๕-๖ องศา
เซลเซยีส ซึง่ทัง้ ๒ อย่างทีน่�าไปแสดงสามารถ
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๕

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของเรามีงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สร้างจากอาจารย์ นักศึกษา ซึ่งบางผลงานมีคุณภาพดี
และสามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ แต่ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์ 
หากได้เข้าร่วมจัดแสดงในระดับชาติและนานาชาติก็จะท�าให้
นักวิจัยมีพลังท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ  ได้

น�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง และยังเป็นการลด
ต้นทนุการผูใ้ช้งานได้อกีด้วย”	ผศ.ดร.จรลั	และ
ผศ.ดร.พิธาน	เล่าถึงผลงานที่น�าไปจัดแสดง	
พร้อมทั้งบอกถึงสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับ

“จาการเข้าร่วมครั้งนี้นอกจากการแสดง
นวัตกรรม ยังได้รางวัลถึง ๓ รางวัลได้แก่ 
รางวัล “Special Award” จาก The Egyp-
tian Inventors Syndicate ประเทศอียิปต์ 
และ”Honorable mention” จากงาน Taipei 
International Invention Show & Tech-
nomart 2017 ประเทศไต้หวัน และรางวัล 
“Bronze Medal Award” 

๓ รางวัลนี้ได้รับเพราะการตอบค�าถาม 
ผู้เข้าชมงาน กรรมการตัดสินรางวัล รวมถึง
การใช้งานจริงซึ่งได้ผลเป็นที่ประจักษ์ และ 
มี ผู ้ประกอบการมาติดต ่อขอซื้ อผลงาน
นวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมท่ีเข ้าเกณฑ์
มาตรฐานระดับโลกตามท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนดไว้ โดยนวัตกรรมของเรามีมาตรฐาน
และคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้น้ันเองจึง
ได้รับรางวัลในครั้งนี้” ผศ.ดร.จรัล	และผศ.ดร.
พิธาน	เล่าถึงผลงานรางวัลที่ได้รับจากการ
แสดงผลงานนวัตกรรม	

“ผลงานทีไ่ด้คดิค้นกนัขึน้มาจะเป็นผลงาน
ที่ผู้ใช้จะท�างานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และ
ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งนวัตกรรมที่
ผลิตขึ้นประชาชนทุกระดับชั้นก็สามารถเข้า
ถึงการใช้งาน และผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิลมากทีส่ดุได้อีกด้วย”	ผศ.ดร.จรลั	

และผศ.ดร.พิธาน	เล่าถึงผลงานที่ผู้ใช้จะได้รับ
จากนวัตกรรมชิ้นนี้

“หลังจากการเข้าร่วมการแสดงผลงาน
นวัตกรรมครั้งนี้ก็จะมีการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม ข้ึนมาอีกเพื่อน�าประสบการณ์จาก
การแลกเปลีย่นความรูข้องผูเ้ข้าร่วมมาพฒันา
กับนวัตกรรมที่น�าไปจัดแสดง และในตอนน้ีก็
มีงานท่ีวิจัยเสร็จแล้วและคาดว่าจะน�าเสนอ
ในงานประกวดคร้ังต่อไป” ผศ.ดร.จรัล	และ
ผศ.ดร.พิธาน	เล่าถึงเป้าหมายข้างหน้าถึงการ
พัฒนาและคิดค้นการท�านวัตกรรมต่อไป

“อยากจะขอขอบคุณทีมงานนักวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เห็นโอกาสและให้การ

สนบัสนนุการส่งผลงานนวตักรรม จนได้รบัคัดเลอืก
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าจัดแสดงในงาน
ดังกล่าวซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้
แสดงเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีมาตรฐานในระดับโลกจากการได้รับรางวัล
ในครัง้นี”้ 	ผศ.ดร.จรลั	และผศ.ดร.พิธาน	กล่าว
ขอบคณุผูท้ีใ่ห้การสนบัสนนุการส่งผลงานด้าน
นวตักรรมทีส่ามารถสร้างชือ่เสยีงให้กบัตนเอง	
สถาบัน	และประเทศ

“ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของเรามีงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สร้างจากอาจารย์ นักศึกษา 
ซึง่บางผลงานมคีณุภาพดแีละสามารถน�าไปใช้
งานได้จริง แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ หาก
ได้เข้าร่วมจดัแสดงในระดบัชาติและนานาชาติ
กจ็ะท�าให้นกัวจิยัมพีลงัทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  ได้ 

จึงอยากเชิญชวนให้นักวิจัยส่งผลงานเข้า
คัดเลือกและจัดแสดงให้เวทีระดับชาติและ
นานาชาติ นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง 
คณะ มหาวิทยาลัย ประเทศไทยแล้ว ยังได้
เครือข่ายนักวิจัยที่จะสามารถน�าไปต่อยอด
ให้นวัตกรรมมีความสมบูรณ์และน�าไปสู่การ
จัดจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย”	ผศ.ดร.
จรัล	และผศ.ดร.พิธาน	ฝากถึงผู้ที่คิดจะผลิต
นวัตกรรมดี	ๆ 	และสามารถใช้งานได้จริง
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การประชุม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง” 

๖

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ท่ีผ่านมา

น.ศ. บรกิารสขุภาพด้วยศาสตร์แพทย์จนี

วิ ทยาลั ยแพทย ์ทาง เลื อก 	 น ้ อมน� า
พระราโชบาย	ของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	
รัชกาลที่	๑๐	ความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะต ้องพัฒนาท ้องถิ่นของตนเอง	เพื่อมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้
กับชุมชน	โดยน�านักศึกษากว่า	๓๐	ชีวิต 
ลงชุมชน	เพื่อให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร ์
การแพทย์แผนจีน

อาจารย์พัฒนพงศ์	จินดามงคล	อาจารย์
ป ร ะจ� า วิ ท ย าลั ย ก า รแพทย ์ ท า ง เ ลื อ ก	 
กล่าวว่า	โครงการนี้เป็นโครงการน�าร่องเป็น 
ปีแรกที่น�าเหล่านักศึกษาภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์แพทย์จีน	ลงให้บริการตรวจ
รักษาดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนตามที่
พ�านักของผู้ป่วยย่านเขตลาดพร้าว	คือ	ชุมชน
เลิศอุบล	๔	และชุมชนเฟรนชิพ	ซ่ึงทั้ง	๒	
ชุมชน	มผีูส้งูอาย	ุกลุม่คนวยัท�างานและผู้ป่วย
ตดิเตยีงทีต้่องการรักษาและดแูลสขุภาพ	แต่ไม่

น้อมน�าหลกัพฒันาชมุชนให้ดยีิง่ขึน้
สามารถเดินทางมาพบแพทย์ที่สถานพยาบาล
ได้	เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

“การบริการชุมชนในครั้ งนี้ เป ็นการ
ให ้บริการสุขภาพด้วยศาสตร ์การแพทย์
แผนจีน	ด้วยวิธีการฝังเข็มซึ่งจะสามารถ
รักษาโรคต่าง	ๆ	ได้	นอกจากการบริการ
ด้านสุขภาพให้ผู ้ป ่วยแล้วยังมีการบริการ
แนะน�าด้านสุขภาพอีกด้วย	เพราะชาวบ้าน
บางคนมีสมุนไพรที่สามารถน�ามารักษาโรคได	้ 
แต่ชาวบ้านยังไม่รูจ้กัวธิกีารน�าไปใช้”	อาจารย์
พัฒนพงศ์	กล่าว

อาจารย์พฒันพงศ์	กล่าวต่อว่า	การบรกิาร
ชุมชนคร้ังน้ีเป็นปีแรกที่ลงพื้นที่ชุมชนถึงหน้า
บ้าน	โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุข
ชุมชน	เขต	๖๖	ประสานต่อไปยังประธาน
หมู่บ้านในเขตพื้นที่การดูแล	ว่าอยากให้เข้าไป
บริการตรงส่วนไหน	ที่มีความพร้อมในการ

เข้าไปบริการสุขภาพได้	ซึ่งจะแตกต่างจาก
คร้ังก่อน	ๆ	จากเดิมจะตั้งหน่วยให้บริการ
ประชาชน	และรอให้ประชาชนเดินเข้ามาหา	
แต่ในครัง้นีจ้ะเป็นการเดินเข้าไปหาประชาชน
ด้วยตัวเองและบริการสุขภาพอย่างเต็มที่	

“โครงการน้ีอยากให้นักศึกษาได้เดินตาม 
รอยเท้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 
รัชกาลที่	๙	ให้เป็นแบบอย่างของการเข้าถึง
ชมุชน	การดแูลรกัษาประชาชน	รวมทัง้เป็นการ
เปิดโลกทศัน์ใหม่ให้แก่นกัศกึษาอกีหนึง่รปูแบบ 
ที่จะได้มากกว่าการเรียนที่อยู่แต่ในห้องเรียน
อย่างเดียว”	อาจารย์พัฒนพงศ์	กล่าว

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา
วิทยาลัยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟการ
กศุล ในวนัองัคารที ่๓๑ ต.ค. ๖๐ เพื่อ
หารายได้เป็นทนุการศึกษาให้แก่นกัศกึษา
ทีม่คีวามประพฤตดิ ีเรยีนด ีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ณ สนามเดอะเลกาซ ีกอล์ฟ
คลับ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
ตัง้แต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 

จัดแข่งกอล์ฟการกุศลฯ
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พิธีเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย  
เน่ืองในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี

การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย 

ณ ลานธงชาติไทย หน้าอาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา

การประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา มรภ.จนัทรเกษม 
เพือ่เตรยีมความพร้อมรับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  

ระดบัสถาบนั ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ผ่านมา

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่	๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	๓๙/๑	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	กทม.	๑๐๙๐๐
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